

Học sinh trường THCS LÊ QUÝ ĐÔN tham dự cuộc thi Tài năng Anh ngữ Việt Nam trong thiếu nhi Thủ đô năm 2021 với chủ đề "We are the future".

Với mục đích tạo sân chơi thiết thực, bổ ích cho Thiếu niên, nhi đồng yêu thích tiếng Anh , giúp các em có cơ hội thể hiện khả năng, giao lưu, học hỏi và nâng cao trình độ ngoại ngữ, đồng thời rèn luyện các kỹ năng mềm trong thời đại 4.0 và hội nhập Quốc tế thông qua ngôn ngữ tiếng Anh với các chủ đề phong phú về quê hương, đất nước, con người, tình bạn, xu hướng xã hội, trào lưu Quốc tế, BGH, các thầy cô giáo dạy bộ môn tiếng Anh và Đoàn Đội trường THCS Lê Quý Đôn tạo điều kiện và động viên các em học sinh tham gia sân chơi bổ ích này. Những gương mặt học sinh tiêu biểu đến từ tập thể lớp 6A1, 6A3, 7A1 đã rất hào hứng tham dự cuộc thi.

Trải qua vòng sơ khảo thi online từ ngày 20/10-05/11/2021, các con học sinh đã gửi Clip đảm bảo chất lượng về hình ảnh và âm thanh về địa chỉ mail: tainanganhnguhn@gmail.com và được lọt vào vòng chung khảo một cách ngoạn mục.

Tối thứ năm ngày 2/12/2021 và Sáng thứ 6 ngày 3/12/2021 diễn ra vòng Chung khảo với hình thức Thi trực tiếp tại Rạp Khăn Quàng Đỏ, Cung Thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Sau khi thể hiện kiến thức và khả năng diễn đạt, hùng biện thông qua ngôn ngữ tiếng Anh với chủ đề tự chọn có ý nghĩa tích cực và phù hợp lứa tuổi, phần thi cá nhân của học sinh Vũ Đặng Bảo Vy và đội thi tập thể gồm các học sinh Trần Minh Duy, Phạm Trang Linh và Trần Nguyễn Gia Bảo được hội đồng giám khảo khen ngợi có sự đầu tư tập luyện kỹ càng, ý tưởng sáng tạo, có tính minh họa hấp dẫn.

Các thí sinh sau cuộc thi đều cảm thấy vui thích, tự hào và vô cùng xúc động khi nhận được sự quan tâm của nhà trường, của bố mẹ ,các thầy cô giáo và sự cổ vũ nhiệt tình “từ trái tim hướng tới trái tim” của các bạn học sinh trường THCS Lê Quý Đôn.

Dưới đây là một số hình ảnh của cô và trò sau khi tham dự cuộc thi./.

THÀNH ĐOÀN - HỘI ĐỒNG ĐỘI TP HÀ NỘI
CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI
KEY ALL - DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỘNG ĐỒNG

**CUỘC THI
TÀI NĂNG ANH NGỮ VIỆT NAM
TRONG THIẾU NHI THỦ ĐÔ - NĂM 2021**

**WE ARE THE
FUTURE**

STORIES THAT WORTH LISTENING TO

**DÀNH CHO HỌC SINH TỪ 6 ĐẾN 15 TUỔI
THÍ SINH THAM GIA ĐƯỢC NHẬN CERTIFICATE**



ĐẠC DIỄN: NINH QUANG TRƯỜNG
SÁNG LẬP DỰ ÁN KEY ALL
CỐ VẤN TỔ CHỨC CUỘC THI

THÀNH ĐOÀN - HỘI ĐỒNG ĐỘI TP HÀ NỘI
CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI
KEY ALL - DỰ ÁN PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỘNG ĐỒNG

SÂN CHƠI
**TÀI NĂNG ANH NGỮ
THIẾU NHI THỦ ĐÔ 2021**

**WE
FU
E**





